



## ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒

### เรื่องมาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒

ตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์การกำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของภารกิจนั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ส่วนราชการในโรงเรียน ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ อย่างเป็นอิสระและเป็นระบบโดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและนำเสนอความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการตัดสินใจและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายการวางแผนโครงการและวิธีการดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวกยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม เริ่มมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทเด่นในการตัดสินใจการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนั้นคือให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นเจ้าของดำเนินการภารกิจหรือ และภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางรัตน์ ลิ้มพานิช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒